



## การช่วยเหลือนักเรียน / อภิบาลนักเรียน

### ระบบกลุ่ม (HOUSE/บ้าน)

นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกในหนึ่งในแปดบ้าน - สี่บ้านสำหรับนักเรียนประจำ และบ้านสี่สำหรับนักเรียนไปกลับ แต่ละบ้านคือส่วนขยายของครอบครัวของครู, เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่, ความจงรักภักดีและมิตรภาพ นักเรียนโตจะต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า และต้องมีความรับผิดชอบในกลุ่มบ้านและโรงเรียน

### ผู้ปกครอง

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้ดูแลที่นิวซีแลนด์) ในขณะที่พวกเขาอยู่ที่เซนต์พอล ผู้ปกครองของนักเรียนอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนของครอบครัว หรือเซนต์พอลสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสม

มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะมีคนนอกเหนือจากคนในครอบครัวโฮมสเตย์ของพวกเขาเข้าที่พวกเขาสามารถนัดเจอได้อย่างสม่ำเสมอและให้ความช่วยเหลือตอบสนองนักเรียนโดยตรงได้ ผู้ปกครองช่วยจัดการกับเรื่องส่วนตัวและการบริหารจัดการต่างๆ เช่นการสมัครเข้าเรียนในนามของครอบครัวของนักเรียน จะเป็นการดีที่ผู้ปกครองพูดภาษาเดียวกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา

### บุพการีร่วมติดตามหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอาจเลือกที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์กับลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขา คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คุณสามารถอยู่ดูแลลูกของคุณในขณะที่พวกเขาเข้าเรียนที่เซนต์พอล

### กฎการปฏิบัติ

เซนต์พอลได้ลงนามในกฎของการปฏิบัติสำหรับทำกรอภิบาลนักเรียนต่างชาติ ที่ถูกพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์

สำเนาของกฎสามารถทำได้จากเว็บไซต์ NZQA:

<http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for-international-students>



## ติดต่อ

HELEN RICHARDSON (แอลเลน ริชาร์ดสัน)

ผู้อำนวยการแผนกนักเรียนต่างชาติ

โทร: +64 7 957 8843

มือถือ: +64 21 275 8540

อีเมล: [h.richardson@stpauls.school.nz](mailto:h.richardson@stpauls.school.nz)

[www.stpauls.school.nz](http://www.stpauls.school.nz)



โรงเรียนมัธยมเซนต์พอล HAMILTON, NEW ZEALAND



โรงเรียนเอกชน ไปกลับและประจำ-กินนอน

นักเรียนชาย ชั้นปีที่ (YEAR) 9-13  
(อายุ 13-18 ปี)

นักเรียนหญิง ชั้นปีที่ (YEAR) 11-13  
(อายุ 15-18 ปี)



โรงเรียนมัธยมเซนต์พอลเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีทั้งนักเรียนไปกลับ และนักเรียนประจำ-กินนอน รับเฉพาะนักเรียนชายในระดับจูเนียร์ชั้นปีที่ 9-10 (อายุ 13-15 ปี) และสทศึกษาในระดับซีเนียร์ชั้นปีที่ 11-13 (อายุ 15-18 ปี)

โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแอมิลตันบนเนื้อที่ 19 เฮกเตอร์ เป็นพื้นที่และสวนที่เก่าแก่ โรงเรียนอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์, สนามกีฬา Porritt และ มหาวิทยาลัยไวคิงส์

โรงเรียนเซนต์พอลยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประจำ-กินนอนอาศัยในบริเวณโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนไปกลับ พักกับโฮมสเตย์ นักเรียนทุกคนจะได้รับความปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของแต่ละคน



### โรงเรียนผจญภัยที่ฮอย

โรงเรียนผจญภัยที่ฮอย เป็นที่ตั้งที่สองของเซนต์พอลสำหรับนักเรียนชายในระดับชั้นปีที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเทอโป ที่นี้เป็นที่เดียวในนิวซีแลนด์ที่มีโปรแกรม กลับไปเรียนรู้ระดับเบื้องต้นของการผจญภัยกลางแจ้ง 18 สัปดาห์ ปรัชญาของโรงเรียนอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเองผ่านการผจญภัย

ที่ฮอย, นักเรียนชายในชั้นปีที่ 10 จะถูกถอดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นโทรศัพท์และโทรทัศน์มือถือและให้อาศัยในที่พักร่วมกันกับเพื่อนผู้คนที่มีความใกล้เคียงกัน, นักเรียนจะได้รับการศึกษาปกติและเรียนรู้ประสบการณ์กลางแจ้ง พวกเขาจะอาศัยอยู่และทำงานร่วมกัน, มีความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บบ้านพักของตัวเองและการจัดเตรียมอาหาร

ในแต่ละสัปดาห์เด็ก ๆ ใช้เวลาสามวันนอกห้องเรียน และสี่วันในห้องเรียนที่พวกเขาต้องศึกษาในหลักสูตรการศึกษาในวิชาหลักทั้งหมด กิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงพายเรือคายัค, เล่นเรือใบ, ปีนหน้าผา, งานฝีมือภูเขา, พายเรือคายัคในทะเล, เข้าถ้ำ, การอยู่รอดในป่า, เดินป่า, ไรยตัวจากหน้าผาและฐานผจญภัยด้วยเชือกในที่สูง

เจ้าหน้าที่สมาชิกทุกคนในฮอยเป็นครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างเข้มข้นในการกำกับดูแลโปรแกรมการอยู่รอดกลางแจ้งและการปฐมพยาบาล



### ที่พักอาศัย

#### โรงเรียนประจำ-กินนอน

การอยู่ประจำ-กินนอนที่เซนต์พอลเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก ในแต่ละหอพักของเราทั้งหมดสี่หอ เรามีผู้คุมหอ (Housemasters) ผู้ช่วยผู้คุมหอ, แม่บ้านและสองอาจารย์ผู้สอน มีหอชายสามหอ และหอหญิงหนึ่งหอ มีการกำกับดูแลการทำบ้านในทุกๆ เย็นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการให้เข้มแข็ง

#### โฮมสเตย์

นักเรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวคนนิวซีแลนด์ สามารถเลือกแบบเต็มเวลาหรือเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดของโรงเรียน ครอบครัวที่เข้าร่วมทั้งหมดได้ผ่านขั้นตอนการสมัครอย่างเข้มงวดรวมทั้งการตรวจสอบจากตำรวจและได้รับการเข้าเยี่ยมชมนและได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียน โรงเรียนจะต้องมีความพอใจที่ผู้ดูแลโฮมสเตย์จะสามารถให้ความปลอดภัยทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและอารมณ์ได้ โรงเรียนมีความคาดหวังว่านักเรียนจะใช้ชีวิตตามกฎของครอบครัวและเป็นเหมือนสมาชิกของครอบครัว

### การศึกษาที่เสนอให้

#### ปีการศึกษาในนิวซีแลนด์

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เริ่มต้นเปิดภาคเรียนที่ปลายเดือนมกราคมและสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคม โรงเรียนต้องการให้นักเรียนในชั้นปีที่ 11-13 เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ต้นปี นักเรียนในชั้นปีที่ 9 และ 10 สามารถที่จะเริ่มต้นเรียนได้ในเวลาใดของปีก็ได้

#### ช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องมีพื้นฐานความรู้เข้าใจภาษาอังกฤษ ESOL (ภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น) การเรียนการสอนมีจัดให้ในทุกวัน ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและนักเรียนทุกคนจะได้รับแผนการเรียนรู้อย่างชัดเจน มีความช่วยเหลือสำหรับการสอบ IELTS และการเตรียมสอบ TOEFL สำหรับนักเรียนในชั้นปีที่ 12 และ 13 และโรงเรียนสามารถจัดการเรื่องการสอนให้ได้ถ้าต้องการ

#### วิชาและระดับการศึกษา

โรงเรียนเซนต์พอลสามารถออกสองระดับวุฒิการศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยม: NCEA, วุฒิก่อนศึกษาในนิวซีแลนด์ กับ Cambridge International คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โรงเรียนมีชื่อเสียงอันยาวนานในความเป็นเลิศทางวิชาการที่ผลิตผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

บทเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและนักศึกษาต่างชาติจะได้รับเรียนในหลักสูตรเต็มรูปแบบของการศึกษาคู่ไปกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ในชั้นปีที่ 9 และ 10 มีหลักสูตรกลางเจ็ดวิชา ในชั้นปีที่ 11-13 นักเรียนจะเลือกห้าหรือหกวิชาที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้

ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 20 คน ช่วยให้นักเรียนได้รับการเรียนหนึ่งต่อหนึ่งอย่างสม่ำเสมอจากคุณครูของพวกเขา การบ้านยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ มีความคาดหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถกระตุ้นตัวเองในการทำงานและสามารถมีระเบียบวินัยในตัวเอง

โปรแกรมที่ได้รับการจัดสรรอย่างเข้มงวดทำให้สำเร็จการศึกษาจากเซนต์พอลสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยในไอล์แลนด์, ไคคาโต, ซิดนีย์, เมลเบิร์น, เคมบริดจ์, ดยุกและเอล



### การศึกษารอบตัว

#### เพลง, วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนที่จะพัฒนาศักยภาพด้านเพลง ละครและศิลปะในขณะที่อยู่ที่เซนต์พอล นักเรียนชายชั้นปีที่ 9 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีและมีส่วนร่วมในโปรแกรมวงดนตรี โรงเรียนยังมีที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับห้องศิลปะ ห้องออกแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ห้องมิดและห้องปฏิบัติการโลหะ/ไม้

#### กีฬา

การมีส่วนร่วมในกีฬาฤดูร้อนและกีฬาฤดูหนาวเป็นภาคบังคับ โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในระดับเฟิร์สคลาสรวมถึงสนามฮอกกี้ระดับสากล, สนามเทนนิส, สนามสควอช, สระว่ายน้ำอุ่น 25 เมตร ศูนย์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่กว้างขวาง

#### ศาสนาคริสต์และประเพณีของชาวเมารี

ศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญในชีวิตที่เซนต์พอลและกิจกรรมทางจิตวิญญาณจะขึ้นอยู่กับความเชื่อในศาสนาคริสต์เถียน อย่างไรก็ตามเราเฉลิมฉลองความหลากหลายในชุมชนโรงเรียนของเราและต้อนรับสมาชิกของนิกายและศาสนาอื่น นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหนึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ (วัฒนธรรมเมารี) โดยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษา, กลุ่ม Kapa Haka และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นร่วมกันทั้งโรงเรียน